



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. คำรับรองระหว่าง

นายวันชัย พนมชัย

เลขาธิการ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ผู้รับคำรับรอง

นายสุรจิตร์ วันแพ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๓. รายละเอียดของคำรับรองได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานจะดำเนินการตามเป้าหมาย ดังที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้
๔. ข้าพเจ้า นายวันชัย พนมชัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายสุรจิตร์ วันแพ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในส่วนที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะดำเนินการตามเป้าหมาย และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และ ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสุรจิตร์ วันแพ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้
๕. ข้าพเจ้า นายสุรจิตร์ วันแพ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม ๓ แล้ว ขอให้คำรับรอง กับ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ รongเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กำกับดูแล ที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงาน ที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายสุรจิตร์ วันแพ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นาง

(นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(นายวันชัย พนมชัย)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)

KPI	ตัวชี้วัด	หน่วย	เป้าหมาย ปี 2564
เชิงคุณภาพ			
	มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ⁽¹⁾		
1	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานสู่ดิจิทัล	ระดับ	5
2	ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0	ระดับ	5
3	ยุทธศาสตร์ สมอ. ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและเลือกใช้สินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน (Joint KPI)(กย., กส.)	ร้อยละ	85.0
4	แผนปฏิบัติราชการ สมอ. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ สมอ.	ร้อยละ	100.0
5	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผน/ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สมอ.	ร้อยละ	100.0
6	ร้อยละความสำเร็จในการทบทวนยุทธศาสตร์ สมอ.	ร้อยละ	100.0
7	ปรับปรุงกระบวนการทำงาน	เรื่อง	1
8	เอกสารงบประมาณ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Joint KPI)(กย., กค.) (สำรวจผู้ได้รับอนุญาต มอก. ปี 2563)	ร้อยละ	76.0
9	ร้อยละผู้ผลิตชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังได้รับการรับรอง มผช. (Joint KPI) (กช., กย.) (สำรวจผู้ได้รับการรับรอง มผช. ปี 2563)	ร้อยละ	50.0
10	มติคณะรัฐมนตรี ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ⁽²⁾	ร้อยละ	100.0

หมายเหตุ ⁽¹⁾ สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมิน สมอ. (ยังไม่กำหนดรายละเอียด) รับผิดชอบร่วมกันทุกกอง/สำนัก/ศูนย์

⁽²⁾ นับเฉพาะงบดำเนินงานในส่วนที่กอง/สำนัก/ศูนย์ ได้รับจัดสรร